

ครม.สั่งจรรยาเพิ่มแพ็กเกจท่องเที่ยว-ภูเก็ตโมเดล

ครม.โปรยเงิน ปักหมุดสถานีระยองเชื่อมไฮสปีด
เทรน สร้างเมืองใหม่ เท 5,400 ล้าน ตั้งศูนย์
นวัตกรรมอีอีซี ทูม 2,771 ล้านบาท ปรับปรุง
ถนน อ้อมเกษตรกรยางพารา เพิ่มสิทธิ-ท้อปออฟค่า
เครื่องบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” เห็นชอบ “ภูเก็ตโมเดล”
จัด “จ๊อบเอ็กซ์โป” จ้างงานล้านตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สั่งจรรยา) จ.ระยอง
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 อนุมัติงบประมาณ
แผนงานและโครงการเศรษฐกิจทั้งในกลุ่มจังหวัด และ
การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคท่องเที่ยวและการจ้าง
แรงงาน



ครม.สั่งจรรยา

ปักหมุดไฮสปีดสถานีระยอง

ที่ประชุมรับข้อเสนอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 1 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) อาทิ เห็นชอบ
ให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณา
เร่งรัดโครงการเชื่อมต่อสถานีรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สถานีที่ 10
(สถานีระยอง) โดยขอเร่งรัดการขยาย
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน จากเดิมช่วงดอนเมือง-
สุวรรณภูมิ-อุตะเถา โดยเชื่อมต่อจาก
สนามบินอุตะเถาเข้าสู่เมืองระยอง
โดยขอให้ก่อสร้างสถานีระยองให้แล้ว
เสร็จพร้อมกับสถานีอุตะเถา ในปี 2568

ครม.สั่งจรรยา - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม
ครม.สั่งจรรยา จ.ระยอง ครั้งที่ 2/2563 พร้อม
คณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

9

เห็นชอบให้เร่งรัดโครงการเมืองใหม่
อัจฉริยะบ้านฉาง โดยให้เชื่อมโยงกับการ
พัฒนามหานครการบินภาคตะวันออก
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
จากทั้งนักลงทุน อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
นักท่องเที่ยว และประชาชนโดยรอบ
สนามบินอุตะเถา

ตั้งศูนย์นวัตกรรมอีอีซี 5,408 ล.

นอกจากนี้ ยังอนุมัติกรอบวงเงิน
5,408.77 ล้านบาท เดินหน้าโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)
ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบ
อัตโนมัติ ศูนย์นวัตกรรม และระบบอัจฉริยะ
(EECi-ARIPOLIS for BCG) ระยะเวลา
ดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

ทูม 2,771 ล้านบาท อ้อมยางพารา

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น วงเงิน 2,771 ล้านบาท เพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย
กรมทางหลวง 1,719 ล้านบาท กรม
ทางหลวงชนบท 1,052 ล้านบาท

โดยกระทรวงคมนาคมระบุว่า
นอกจากจะช่วยสร้างความปลอดภัยทาง
ถนนแล้ว ยังจะเป็นการช่วยยกระดับ
ราคายางพารา เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา และระบายนผลผลิต
ยางพาราได้อย่างเป็นรูปธรรม

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 53 โครงการ

อนุมัติแผนงาน-โครงการภายใต้แผน
งานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
4 แสนล้าน จำนวน 53 โครงการ วงเงิน
142,386,554 บาท

เพิ่มสิทธิ-ท้อปออฟค่าเครื่องบิน



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 27 - อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5283

หน้า: 1 (ล่าง), 9

Col.Inch: 100.52 Ad Value: 135,702

PRValue (x3): 407,106

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ครม.สั่งจรเพิ่มแพ็กเกจท่องเที่ยว-ภูเก็ตโมเดล

เห็นชอบปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้อย่างทั่วถึง และใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งจากประชาชนจองห้องพักได้ไม่เกิน 5 คืนต่อ 1 เลขบัตรประชาชน สามารถจองเพิ่มได้อีก 5 คืน เป็น 10 คืน โดยชำระค่าโรงแรมที่พักร้อยละ 60 รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาท และค่าเครื่องบินจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท และสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 2,000 บาท จากเดิมไม่เกิน 1,000 บาท

นอกจากนี้ รัฐบาลในหลักการขยายฐานการใช้สิทธิ์สำหรับบริษัท เพื่อก่อให้เกิดการพ่วงเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยให้สิทธิ์บริษัทท่องเที่ยวที่แพ็กและบัตรโดยสารเครื่องบินตามแพ็กเกจที่กำหนดเพื่อใช้ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน สำหรับพนักงาน ส่งเสริมการทำงานนอกสถานที่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวหรือ “ภูเก็ตโมเดล” เพื่อเป็นพื้นที่คัดกรองให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร 14 วัน เมื่ออยู่ครบกำหนด 14 วัน จะมีการตรวจเชื้อโควิด-19 ถ้าไม่พบเชื้อ นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ไปเที่ยวในจังหวัดอื่นได้

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวประสงค์เดินทางไปเที่ยวจังหวัดอื่น นักท่องเที่ยวต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่จำกัดอีก 7 วัน จากนั้นจะมีการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้ง หากไม่พบเชื้อจึงจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นได้

“จ๊อบเอ็กซ์โป” ล้านตำแหน่ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.สั่งจรยังไม่มีการอนุมัติมาตรการจ้างงาน เพราะต้องหารือกับสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (สคช.) ในอีก 1-2 วันให้จบ และเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโรคระบาดโคโรนา 2019

(COVID-19) หรือ คบค. เพื่อตกผลึก 3 ฝ่าย เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่ดีที่สุด

ส่วนมาตรการรัฐสนับสนุนค่าจ้าง 50% ให้กับเอกชน ต้องหารือกันก่อน เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หรือแม้แต่ข้อเสนอของเอกชนให้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ตลาดแรงงาน จ๊อบเอ็กซ์โป 2020 จำนวน 1 ล้านตำแหน่ง ต้องจัดแน่นอน ต้องจบให้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยดูสถานที่จัดงานไว้ 2-3 แห่ง เช่น ไบเทค บางนา และเมืองทองธานี แบ่งออกเป็น การจ้างงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยรวบรวมอัตราการจ้างงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน เป็นบีกดาต้าเพื่อลงในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

“ตำแหน่งงานของภาครัฐมีแน่นอน 400,000 อัตรา ภายใต้งบประมาณการจ้างงานงบประมาณปี 2563 อาทิ กระทรวงมหาดไทย 40,000-50,000 อัตรา กระทรวงการอุดมศึกษา 40,000 อัตรา กระทรวงเกษตรฯ 80,000-90,000 อัตรา ซึ่งจะต้องกลับไปดูว่างประมาณปี 2564 จะมีเพิ่มอีกกี่อัตรา ส่วนภาคเอกชนทั่วไปมี 94,000 อัตรา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับส่งออก 105,000 กว่าอัตรา”

ทั้งนี้ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,000 ล้านบาท ในลักษณะเงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย การพัฒนา งานด้านวัคซีนของประเทศในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนให้พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตวัคซีนโควิด-19 และการสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยการพัฒนาด้านวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

เปิดรับต่างชาติ ต.ค.นี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สั่งจร) ถึงแผนการเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคม

ว่า หลังศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจพบว่า การท่องเที่ยวในประเทศอาจไม่สามารถทดแทนนักท่องเที่ยวจำนวน 20 ล้านคนได้ จึงจำเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมรองรับ ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจก็จะอยู่ที่เดิม หรือไม่ก็แย่ไปกว่าเดิมถึงขั้นปิดกิจการ ลดการจ้างพนักงาน

“ยืนยันว่าเรามีขีดความสามารถในการตรวจสอบ คัดกรอง ถ้ามีหลุดรอดมาเราก็ติดตามได้และรักษาพยาบาลได้ มีบุคลากรที่เพียงพอ เป็นสิ่งที่ต้องคิด 2 ทางเสมอ ไม่เช่นนั้นทุกคนก็เอาเศรษฐกิจมาพูดทางหนึ่ง สุขภาพพูดอีกทาง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

แผนจ้างงาน 6 เดือน-1 ปี

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาการว่างงานกำลังพิจารณาในคณะอนุกรรมการคัดกรอง เพราะเกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณพร้อมยอมรับว่าจะมีทั้งคนที่ได้งานและคนไม่ได้งาน ในช่วง 6 เดือน หรือ 1 ปี จำเป็นต้องเตรียมมาตรการทางการเงินและการคลังรองรับด้วย

อนุมัติงบฯ “ปิดทองฯ” 570 ล้าน

อนุมัติกรอบงบประมาณวงเงิน 572.58 ล้านบาท ให้มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนานักกิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 3 ปี 2564-2565

มูลนิธิปิดทองหลังพระได้รายงานผลการดำเนินงานว่า สามารถขับเคลื่อนพันธกิจไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีผลลัพธ์ที่ออกมาใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม